

เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ
ด้านเกษตรเชิงเดี่ยว (อ้อยคั้นน้ำ)
28. นายรฐดี หะยีเจ๊ะมิ

ข้อมูลทั่วไป

นายรฐดี หะยีเจ๊ะมิ (อายุ 43 ปี) เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ที่บ้านจู่โวะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 815554 N 695024 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 4 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 2 ราย รายได้ครัวเรือน 144,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำรินปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

ดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกอ้อยคั้นน้ำอย่างต่อเนื่อง และมีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดูงาน ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพบนพื้นที่ของตนเอง และเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 2.50 ไร่ และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 0.5 ไร่ โดยมีการปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50 สิงคโปร์ และสายน้ำผึ้ง จำนวน 3 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ปลูกอ้อยไว้ทำพันธุ์และจำหน่ายท่อนพันธุ์ จำหน่ายกิโลกรัมละ 6 บาท มีรายได้เฉลี่ย 72,000 บาท/ปี

แปลงที่ 2 และ 3 ปลูกอ้อยเพื่อคั้นน้ำ แบ่งเป็นช่วงอายุแต่ละรุ่นหมุนเวียน เพื่อสามารถจำหน่ายน้ำอ้อยรายวัน และมีรายได้วันละ 200-300 บาท/วัน



องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ สัดส่วนในการบริหารจัดการ การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากการเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ ปูนขาว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซูเปอร์พด. จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสาน การปลูกพืชผักหมุนเวียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการสวนไม้ผลครบวงจร และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง การสังเกตอาการ และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี้ ถั่วพู มะละกอ กถั่วย มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง และฝรั่ง จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

4. มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้ มีการพัฒนาพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำเกษตรได้อย่างหลากหลายขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับความรู้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รายการมาแฉแต่แลพิกุลทองฯ และจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

5. มีกิจกรรมด้านการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานได้

ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป